



ข่าวคณะกรรมการการต่างประเทศ

สำนักกรรมการ ๒ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ - ๒๔๔ ๒๖๔๓ E - mail : scfa.hr@gmail.com



วันนี้ (๑๙ กันยายน ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายศราวุธ เพชรพนมพร ประธานกรรมการการต่างประเทศ และคณะ ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญ ในการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักร นาง Heather Wheeler พร้อม เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย นาย Brian Davidson และคณะ

ซึ่งการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในฐานะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยฯ และการเลือกเดินทางเยือนประเทศไทยถือเป็นการตอกย้ำความตั้งใจของสหราชอาณาจักรในการกระชับสานสัมพันธ์ อันดีระหว่างกันของทั้งสองประเทศ รวมถึง การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคม และความมั่นคง อีกด้วย



ในลำดับแรก รัฐมนตรีช่วยฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการการต่างประเทศชุดใหม่ พร้อมสอบถามถึงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรรมการชุดนี้ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

รัฐมนตรีช่วยฯ ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรอังกฤษเป็นพิเศษ โดยขณะนี้มีการตั้งกรรมการร่วมระหว่างทั้งสองฝ่าย เพื่อหารือถึงประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และจะนำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาในอีก ๑ เดือนข้างหน้า



ในด้านความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักรและ ASEAN รัฐมนตรีช่วยฯ กล่าวขอบคุณประเทศไทย ในฐานะประธาน ASEAN ให้ปีนี้ ที่ได้จัดการประชุม ASEAN Foreign Ministers' Meeting ในเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาได้อย่างสมบูรณ์ และได้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเป็นอย่างดี รัฐมนตรีช่วยฯ กล่าวถึงความตั้งใจสนับสนุนการเป็นแกนกลางของ ASEAN (ASEAN Centrality) โดย ได้มีการแต่งตั้งทูตประจำ ASEAN ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ในปีหน้า



นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยฯ ยังให้คำมั่นว่า การที่สหราชอาณาจักรจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นี้ สหราชอาณาจักรยังยืนยันที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องสิทธิสตรี สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย ในทุกข้อตกลงต่าง ๆ ต่อไป

โฆษกคณะกรรมการ / ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานคณะกรรมการการต่างประเทศ
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา